

ผู้ว่าพร้อมรับ ไฟล์ดีมหากุศล นมัสการวัดตั้ง

ผวจ.ขอนแก่น ตรวจความพร้อมวัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น ที่ **◆ อ่านต่อหน้า 16**

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงเป็นนักบิณฑิ 1 นำคณะผู้โดยสารวีไอพี เดินทางโดยเที่ยวบินมหากุศลไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ 12 พ.ย.นี้ เศษ ระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเร่งทำความสะอาด ศาสนสถานบางส่วนบูรณะใหม่ทั้งหมด ขณะที่ “พญ.โมนา อัคริษณ” หนึ่งในผู้ร่วมทริปมหากุศล เศษ ร่วมเดินทางมาแล้ว 2 ครั้ง ทริปขอนแก่นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างการเดินทางทั้งสองพระองค์ทรงให้ความเป็นกันเอง ไม่ถือพระองค์ รู้สึกลาบปลื้มใจที่สุด

ตามที่นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทการบินไทยฯ จัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมทวมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 28 ก.ค. 2555 โดยบริษัทฯ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นนักบิณฑิ 1 ในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล เครื่องบินโบอิง 737-400 นามพระราชทาน “ศรีสุราษฎร์” นำคณะพุทธศาสนิกชนเดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น ในวันที่ 12 พ.ย.นี้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วยนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่วัดป่าวิเวกธรรม ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น มาตรวจสอบการทำงานรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี น.ส.ทัศนีย์ ฉันทาคิษฐ์ ลูกศิษย์พระโสภณวิสุททธิคุณ (หลวงปู่บุญทั้ง กัปโป) เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม เป็นผู้นำนายสมศักดิ์ตรวจดูงานภายในวัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.ขอนแก่น ป้องกันจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลนครขอนแก่น เข้ามาทำความสะอาดบริเวณวัด และศาลาชั้นตยาคมนาสร์ณซึ่งได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ และมีการทาสีใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งจัดตั้งพลับพลา 5 หลัง โดยเฉพาะพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ และพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนยอดสูงพระมหาเจดีย์ฯ ได้นำมาทำความสะอาดอย่างประณีต

น.ส.ทัศนีย์ เปิดเผยว่าพิธีการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อเสด็จฯ มาถึงวัดป่าวิเวกธรรม จะเสด็จฯ ไปยังศาลาชั้นตยาคมนาสร์ณ ทรงศีล ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้โดยสารในเที่ยวบินมหากุศลของการบินไทยที่พระองค์ทรงเป็นนักบิณฑิ 1 จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจากคณะแขกผู้มีเกียรติร่วมบริจาคบำรุงวัด แต่พระโสภณวิสุททธิคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม

จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เข้าสู่ภายในพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ เพื่อทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชารูปหล่อพระบูรพาจารย์ รูป และอัฐิธาตุพระบูรพาจารย์ จากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถาร และพระปฏิสันถารกับพระโสภณวิสุททธิคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมตามพระราชอัธยาศัย และตามพระอัธยาศัยสมควรแก่เวลา เสด็จฯ จากภายในพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ ไปยังบริเวณฉายพระรูปด้านหน้าพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการฯ ผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ สมควรแก่เวลาเสด็จฯ ออกจากวัดป่าวิเวกธรรมไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น กล่าววว่า ขณะนี้จังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 12 พ.ย.

ที่พระองค์ท่านจะทรงเป็นนักบิณฑิ 1 ซึ่งมีนายสมบัติ ตริวัฒน์สุวรรณ อดีต ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้ด้วยเพื่อมากราบพระบรมสารีริกธาตุและพระอัฐิธาตุของบูรพาจารย์วัดป่าวิเวกธรรม ซึ่งจะต้องชำระค่าโดยสาร 5 แสนบาท นอกจากนี้ทางวัดได้จัดเตรียมทำห้องสงฆ์ หรือห้องประทับ ซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อถวายพระองค์ท่านซึ่งเป็นการตั้งใจที่ทางวัดจัดทำถวาย และจัดทำพลับพลา รอบบริเวณวัดเพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในครั้งนี้ด้วย

ด้าน พญ.โมนา อัคริษณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง รพ.ปิยะมิตร หนึ่งในผู้ที่ได้รับทริปเที่ยวบินมหากุศล กล่าววว่า รู้สึกปลาบปลื้มมาก ที่ได้มีโอกาสร่วมทริปเที่ยวบินมหากุศลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นนักบิณฑิ 1 อีกครั้ง เพราะก่อนหน้านั้น 2 ครั้งที่ผ่านมาที่เดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่ และประเทศอินเดีย ก็มีโอกาสร่วมเดินทางด้วย ซึ่งถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าคงมีโอกาสเฝ้าอยู่ไม่น้อย แต่ความเป็นจริงบรรยากาศการเดินทางทุกครั้งทรงให้ความเป็นกันเอง ไม่ถือพระองค์ ทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มีพระปฏิสันถารกับผู้โดยสารบนเครื่อง นอกจากนี้ นายอานันท์ กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังทำหน้าที่เป็นสจ๊วตคอยบริการอาหารว่างตลอดการเดินทาง และทุกครั้งที่ได้ร่วมเดินทางรู้สึกประทับใจมาก เพราะเป็นการได้ทำกุศลร่วมกับพระองค์ท่าน ในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสในชนบท

สำหรับรายชื่อแขกวีไอพีบางส่วนที่ร่วมเดินทางกับเที่ยวบินมหากุศลในครั้งนี้ อาทิ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รว.คมนาคน พล.ต.อ. วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคนางนवलพรรณ ลำชำ จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล จากบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พญ.โมนา อัคริษณ จาก รพ.ปิยะมิตร นายอดิเรก ศรีประทักษ์ จากเครือเจริญโภคภัยณ์ นายสุภชัย เจียรนวนนท จากบริษัท ทูรคอร์ดเปอร์เรน จำกัด (มหาชน) นายสุททธิภัก จิราธิวัฒน์ จากเครือเซ็นทรัล นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ นายอนุทิน ชาญวีรกุล และนางสนองนุช ชาญวีรกุล แขกรับเชิญพิเศษ.